

# การใช้โทรศัพท์มือถือของนักเรียนในโรงเรียน

## ข้อมูลสำหรับบิดามารดาและผู้ดูแล

### ขณะนี้มีการห้ามใช้โทรศัพท์มือถือในโรงเรียนมัธยมศึกษา

การห้ามใช้โทรศัพท์มือถือในโรงเรียนมัธยมศึกษาสืบเนื่องมาจากการห้ามใช้โทรศัพท์มือถือในโรงเรียนประถมศึกษา NSW ที่มีอยู่แล้ว

การห้ามใช้นี้มีผลถึงระหว่างที่มีชั้นเรียน ขณะหยุดพักและระหว่างอาหารกลางวัน นักเรียนได้รับอนุญาตให้มีโทรศัพท์ติดตัวได้ระหว่างเดินทางไปและกลับจากโรงเรียน

ครูใหญ่และครูสามารถอนุญาตให้ใช้โทรศัพท์มือถือเพื่อวัตถุประสงค์ทางการศึกษาหรือเป็นส่วนหนึ่งของการปรับเปลี่ยนที่มีเหตุผลของการเรียนรู้และความเป็นอยู่ที่ดีของนักเรียนตามสมควร

เพื่อสนับสนุนการห้ามนี้ กระทรวงศึกษาธิการรัฐ NSW ได้ขอให้บรรดาโรงเรียนปรึกษากับชุมชนท้องถิ่นของตนเกี่ยวกับข้อเลือกต่างๆ ในการดำเนินการ

ข้อเลือกเหล่านี้ได้แก่:

**ปิดและเก็บ:** โทรศัพท์ถูกปิดและเก็บ (ตามปกติเก็บในกระเป๋านักเรียนของนักเรียน) ไม่ใช้โทรศัพท์ในช่วงเวลาของวันเรียน

**เก็บโทรศัพท์ในล็อกเกอร์:** นักเรียนไม่พกโทรศัพท์ติดตัวไปด้วย เก็บโทรศัพท์ไว้ในล็อกเกอร์ตลอดระยะเวลาของวันเรียน

**กระเป๋าโทรศัพท์แบบมีล็อก:** นักเรียนเก็บโทรศัพท์ไว้ในกระเป๋าที่ล็อกด้วยแม่เหล็ก และไม่สามารถใช้โทรศัพท์ได้ตลอดทั้งวันเรียน กระเป๋าจะถูกปลดล็อกด้วยแม่เหล็กเมื่อสิ้นวันเรียน

**เก็บโทรศัพท์ไว้ที่แผนกต้อนรับ:** นักเรียนฝากโทรศัพท์ไว้ที่แผนกต้อนรับของโรงเรียนเมื่อเริ่มวันเรียน และรับคืนเมื่อสิ้นวันเรียน (หรือเมื่อออกไปจากบริเวณโรงเรียน)

**เก็บโทรศัพท์เมื่อเริ่มการสอน:** ครูเรียกเก็บโทรศัพท์เมื่อเริ่มต้นบทเรียน และคืนให้นักเรียนเมื่อเสร็จสิ้นการสอน และ/หรือเมื่อนักเรียนออกจากห้องเรียน

ชุมชนโรงเรียนแต่ละแห่งตัดสินใจได้ว่าจะใช้ข้อเลือกใดในการดำเนินการตามนโยบาย

### การสื่อสารของนักเรียนกับบิดามารดาและผู้ดูแลระหว่างเวลาเรียน

อาจมีบางครั้งที่บิดามารดาหรือผู้ดูแลมีความจำเป็นต้องติดต่อกับนักเรียน หรือนักเรียนจำเป็นต้องติดต่อกับบิดามารดาหรือผู้ดูแลในระหว่างวันเรียน บิดามารดาหรือผู้ดูแลสามารถติดต่อกับนักเรียนได้โดยผ่านทางสำนักงานของโรงเรียน และในทำนองเดียวกันนักเรียนจะสามารถติดต่อกับบิดามารดาหรือผู้ดูแลได้โดยผ่านทางสำนักงานของโรงเรียนเมื่อมีเรื่องเร่งด่วน

### บริการล่ามทางโทรศัพท์

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อทางโรงเรียน ถ้าต้องการล่ามช่วยในการสอบถามของท่านโปรดโทรบริการล่ามทางโทรศัพท์หมายเลข 131 450 และขอล่ามภาษาของท่าน

บอกหมายเลขที่ต้องการติดต่อแก่พนักงานโทรศัพท์ เขาจะจัดล่ามให้ช่วยเหลือการสนทนาของท่านทางโทรศัพท์ บริการนี้ไม่ต้องเสียเงิน

